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 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2568 

ของ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

___________________ 

วัน เวลา และสถานท่ี 

ประชุมเม่ือวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Jupiter 4-5 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมือง

ทองธานี เลขที่ 47/569-576 หมู่ที่ 3 ถนนป๊อบปูล่า 3 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม  

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งน้ี มีจ านวน 8 คน (กรรมการบริษัทมีจ านวน 9 คน) คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจ านวน

กรรมการทั้งหมดของบริษัท โดยมีรายชื่อดังต่อไปน้ี 

1. นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ 

2. ดร.ปราจิน เอ่ียมล าเนา กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 

3. นางรุจิโรจ เอ่ียมล าเนา กรรมการ 

4. นายกนกพันธ์ุ จุลเกษม กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

/กรรมการตรวจสอบ 

5. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/กรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

6. นายพีระพงศ์ เอ่ียมล าเนา กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

7. นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

8. นายอโณทัย เอ่ียมล าเนา กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ขอลาประชุม เน่ืองจากติดภารกิจส าคัญ) 

1. พล.อ.ดร.สุรพันธ์ พุ่มแก้ว กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม มีจ านวน 2 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปน้ี 

1. นางสาวปิยนุช แจ่มศิริพรหม   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้า 

2. นางสาวขวัญชนก ออละเอ่ียม ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 
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ผู้สังเกตการณ์ และเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 

1.  นายบรรยวัสถ์ พิมา ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท 

2.  นางสาวศิริดาว จิตอารี  บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

เริ่มการประชุมเวลา 13.30 น. 

ก่อนเข้าสูว่าระการประชุม 

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธาน (ประธานฯ) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2568 (ที่ประชุม) 

ได้มอบหมายให้ นางกนกทิพย์ เจริญรัศมี เป็นผู้ด าเนินรายการของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2568 (“ผู้ด าเนินรายการฯ”) โดย

ในการประชุมครั้งน้ี มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นจ านวน 49 ราย แบ่งเป็นผูถ้ือหุ้นมาด้วยตนเองจ านวน 27 ราย และโดยการ

มอบฉันทะ 22 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 382,086,580 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.68 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จ านวน 

600,000,000 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ด าเนินรายการฯ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ 

ดังน้ี 

1. บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงและวีดีทัศน์ส าหรับการประชุมไว้เป็นหลักฐาน 

2. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหน่ึงหุ้น

ต่อหน่ึงเสียง 

3. ผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ให้ลงคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 

 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดความ

โปร่งใสในการลงคะแนน 

1) ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบ

หรืออนุมัติตามจ านวนเสียงของท่านต่อมติที่น าเสนอ ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้น

ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้พร้อมลงลายมือชื่อ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน 

2)  ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด 

และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งน้ี การลงมติในการประชุมครั้งน้ี เป็นการลงมติแบบ

เปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปน้ี จะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสียและการลงคะแนนดังกล่าวเป็น

โมฆะ 

 บัตรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง  

 บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  

 บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากับ  

 บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่  

 บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใด ๆ 

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อก ากับทุกครั้ง 
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4. กรณีผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มอบฉันทะให้แก่ผู้อ่ืนหรือกรรมการอิสระออกเสียง และก าหนดให้ผู้รับ

มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์

ของผู้ถือหุ้น 

 กรณีผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ส าหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซ่ึงแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก

และดูแลหุ้น สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มากน้อย

เพียงใดในแต่ละความเห็นก็ได้ โดยแยกเสียงที่จะลงคะแนนเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ 

5. การลงมติในวาระต่างๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังน้ี 

 การลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง

มากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 การลงมติในวาระที่ 5 เป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ บริษัทจึงได้จัดให้ผู้ถือหุ้นลงมติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล 

 การลงมติในวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

6. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ก าหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ

หุ้นซ่ึงเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น

อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังน้ัน ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระน้ันๆ หรือไม่ 

จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่าน้ัน 

โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัท จะไม่นับการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการ

นับคะแนนเสียง 

7. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่ง

บัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม 

8. จ านวนคะแนนเสียงในการลงคะแนนและผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เน่ืองจากการทยอยเข้า

ห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จึงท าให้จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน 

9. เพื่อเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้ เชิญที่ปรึกษาทาง

กฏหมายของบริษัท เข้าร่วมสังเกตุการณ์การนับคะแนน และเชิญตัวแทนจากบริษัทสอบบัญชีเป็นสักขีพยานในการนับ

คะแนน 

10. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวาระ

น้ันๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อและ

นามสกุลของท่าน และในกรณีที่ผู้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลของผู้

ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง 

นอกจากน้ี บริษัทได้มีการจัดส่งแบบฟอร์มส่งค าถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท

จะพิจารณาตอบค าถามดังกล่าวในแต่ละระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ในกรณีที่มีค าถามเป็นจ านวนมาก 

บริษัทจะพิจารณาการตอบค าถามในที่ประชุมตามความเหมาะสม 
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11. หลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่รอรับ

คืนหน้าห้องประชุม 

ตามที่บริษัท ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ในการเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือ

หุ้นในเรื่องที่เห็นว่าส าคัญเป็นการล่วงหน้าได้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 เม่ือครบก าหนดแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ

วาระการประชุมเข้ามา ดังน้ันจะด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และเรียงล าดับวาระตามที่ก าหนดไว้ใน

หนังสือเชิญประชุม 

เริ่มการประชุม 

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมแล้วเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 ซ่ึงได้จัดให้มีการ

ประชุมเม่ือวันที่ 1 เมษายน 2567 และน าส่งส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วัน

ประชุมตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ฉบับน้ีเป็นการล่วงหน้าแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง ตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดง

ความคิดเห็นและซักถามแต่อย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 ตามที่เสนอ

ข้างต้น 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 

1 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 386,088,192 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 

รวม 386,088,192 100.0000 

 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2567 

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2567 รวมทั้งรายงานเก่ียวกับกิจกรรม

ต่างๆ ที่บริษัทได้จัดท าไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2567 (ในรูปแบบ QR Code) ซ่ึงได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
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พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยขอมอบหมายให้ นายพีระพงศ์ เอ่ียมล าเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการด าเนินงาน

ของบริษัทส าหรับปี 2567 รวมถึงค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีเน้ือหาโดยสรุปดังน้ี 

ธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าและส่งเสริมทางการตลาด 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 2565 2566 2567 

รายได้จากการขายและบริการ 511.99 566.65 689.98 

ก าไรขั้นต้น 242.29 285.25 350.48 

ในปี 2567 รายได้จากการขายและบริการ 689.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123.33 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 

21.76 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2566 เน่ืองจากงาน Bangkok International Motor Show (BIMS) ครั้งที่ 45 มีลูกค้าสนใจเข้า

ร่วมงานมากขึ้น จึงมีการขยายพื้นที่จัดงานเพิ่มอีก 1 Hall และมีรายได้จากการจัดงานกิจกรรมด้านยานยนต์อ่ืนๆ เพิ่มเติม ส่งผลให้

ในปี 2567 มีก าไรเพิ่มขึ้นจาก 285.25 ล้านบาท เป็น 350.48 ล้านบาท 

ธุรกิจสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 2565 2566 2567 

รายได้จากการขายและบริการ 34.88 31.00 25.61 

ก าไรขั้นต้น -1.53 5.08 3.35 

ในปี 2567 มีรายได้จากการขายและบริการ 25.61 ล้านบาท ลดลง 1.73 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 17.39 เม่ือ

เปรียบเทียบกับปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักจากสภาพการแข่งขันของธุรกิจสื่อ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากพฤติกรรมของผู้บริโภค

เปลี่ยนไป มีทางเลือกการเข้าถึงข่าวสารเปิดกว้างไปสู่การเสพสื่อในแพลตฟอร์มใหม่ๆบนโลกออนไลน์ ที่มีความรวดเร็วและ

หลากหลายมากขึ้น ท าให้ก าไรลดลงจาก 5.08 ล้านบาท เป็น 3.35 ล้านบาท 

ธุรกิจรับจ้างพิมพ์ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 2565 2566 2567 

รายได้จากการขายและบริการ 18.29 28.43 32.76 

ก าไรขั้นต้น -7.51 0.88 -4.24 

ในปี 2567 รายได้จากการขายและบริการ 32.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.33 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.23 

เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2566 เน่ืองจากบริษัทมีการขยายงานรับจ้างพิมพ์ไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ แต่ผลประกอบการในปี 2567 กลับมี

การขาดทุนมากขึ้นจากปีก่อน เท่ากับ 4.24 ล้านบาท สืบเน่ืองจากงานรับจ้างพิมพ์ส่วนใหญ่เป็นงานรับจ้างภายในของบริษัท 
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ธุรกิจอ่ืนๆ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 2565 2566 2567 

รายได้จากการขายและบริการ 11.29 1.60 1.20 

ก าไรขั้นต้น 1.76 0.63 -2.93 

ในปี 2567 มีรายได้จากการขายและบริการ 1.20 ล้านบาท ลดลง 0.40 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 24.79 มี

สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการซ้ือมาขายไปของรถสะสม และรายได้จากการให้บริการตกแต่งรถยนต์เพื่อการแข่งขันลดลง ส่งผล

ให้ในปี 2567 มีก าไรลดลงจาก 0.63 ล้านบาท เป็นขาดทุน 2.93 ล้านบาท 

รายได้รวม รายได้จากการขายและบริการในปี 2567 เพิ่มขึ้นจาก 627.68 ล้านบาท เป็น 749.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

เท่ากับ 121.87 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.42 

ก าไรสุทธิ ก าไรสุทธิในปี 2567 เพิ่มขึ้นจาก 78.58 ล้านบาท เป็น 105.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเท่ากับ 27.02 ล้านบาท 

คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.38 

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ปรับเพิ่มขึ้นจาก 10.85 เป็น 14.60 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ปรับเพิ่มขึ้นจาก 12.47 เป็น 15.42 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 

ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ส าหรับการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการของบริษัทในปี 2567 บริษัทมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาแนวทางการ

ด าเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซ่ึงบริษัทได้รับการประเมินด้านการก ากับดูแลกิจการบริษัทจด

ทะเบียน ในระดับ 4 ดาว โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้จัดท าการส ารวจตามโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียน ประจ าปี  2567 ซ่ึงเป็นสิ่งที่ยืนยันว่า บริษัทได้ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทให้

ความส าคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน 

นอกจากน้ี บริษัทมีความมุ่งม่ันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยบริษัทได้รับการรับรองการเป็น

สมาชิกของโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่ปี 2560 โดยในปัจจุบัน ได้รับการต่ออายุการ

รับรองครั้งที่ 1 ในปี 2566 ส าหรับปี 2567 บริษัทมีการด าเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะ

เป็นการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประจ าทุกปี การสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน ไปยังสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง บริษัทจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนส าหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน รวมถึงบุคคลภายนอก เพื่อรักษาไว้ซ่ึงความโปร่งใสในการปฎิบัติงาน และมีการประเมินความเสี่ยงด้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบความเสี่ยงของหน่วยงานตนเอง และน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเป็นประจ าทุกไตรมาส  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ

มอบฉันทะซักถาม โดยสรุปสาระส าคัญ ดังน้ี 
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นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : เสนอแนะให้ บริษัทจัดท ารายงาน

การประชุมในส่วนของการรายงานผลประกอบการ ให้มีการระบุผลประกอบการย่อๆ ไว้สัก 3-4 บันทัด เพื่อความสะดวกของผู้ถือ

หุ้น รวมถึงเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เน่ืองจากสัดส่วนรายได้ของบริษัท มีสัดส่วนของการจัดงานแสดงสินค้าสูงที่สุดถึงร้อยละ 90 จึง

เสนอแนะให้บริษัทด าเนินกิจการขายงานวิจัยเชิงลึกกับสาธารณชนทั่วไป ในฐานะที่เป็นบริษัทเก่าแก่ มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเพิ่ม

ช่องทางในการสร้างรายได้นอกเหนือจากการจัดงานแสดงสินค้า 

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นบริษัท : เสนอแนะให้บริษัทศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดงาน Motor Show ที่

ประเทศเวียดนามแทนประเทศเมียนมาร์ เน่ืองจากตอนน้ีที่ประเทศเมียนมาร์ไม่สามารถจัดงานได้ รวมถึงปัจจุบันประเทศเวียดนาม

มีจ านวนประชากร และมีรายได้ต่อหัวของประชากรมากขึ้น จึงเป็นประเทศที่น่าสนใจเพื่อเข้าไปด าเนินธุรกิจ  

นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นบริษัท : สอบถามเรื่องรายได้การจัดงาน Bangkok International Motor Show 

ครั้งที่ 46 ว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ และสอบถามถึงผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว เม่ือวันที่ 28 

มีนาคม 2568 ว่าส่งผลต่อรายได้ของบริษัทหรือไม่ 

นายพีระพงศ์ เอี่ยมล าเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงว่า บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้จากงาน “Bangkok 

International Motor Show ครั้งที่  46” จะเพิ่มขึ้นประมาณ 10% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากจ านวนผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เข้าร่วมแสดงสินค้าเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปีก่อน อีกทั้งในปีน้ี บริษัทได้มีการปรับลดขนาดพื้นที่ทางเดินภายใน 

Hall 1-3 เพื่อเพิ่มพื้นที่ส าหรับการจัดแสดงสินค้า ส่งผลให้สามารถจ าหน่ายพื้นที่ได้มากขึ้น นอกจากน้ี พื้นที่ Hall 4 ยังมีการแสดง

สินค้าประเภทอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีน และพื้นที่ Hall 5 ซ่ึงบริษัท BYD ได้เช่าเพื่อจัดแสดง

นวัตกรรมด้านยานยนต์ เช่น รถยนต์ลอยน ้า และรถยนต์ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติไร้คนขับ  

ส าหรับงาน Bangkok International Motor Show รายได้หลักของบริษัทมาจากการให้บริการเช่าพื้นที่จัดงาน 

ดังน้ัน เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดงาน ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการจ าหน่ายบัตรเข้าชมงานเพียงเล็กน้อย 

โดยในวันเกิดเหตุ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้ด าเนินการอพยพผู้เข้าร่วมงานออกจากอาคาร พร้อมทั้งตรวจสอบ

ความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารอย่างเคร่งครัด และเม่ือยืนยันความปลอดภัยแล้ว จึงสามารถกลับมาจัดงานได้ตามปกติ 

นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นบริษัท : สอบถามเพิ่มเติมเรื่องเงินกู้ยืมที่บริษัทให้แก่บริษัทร่วม คือ บริษัท ทรูเอ็น

เนอร์จี จ ากัด บริษัทมีการด าเนินการอย่างไรบ้าง 

นายพีระพงศ์ เอี่ยมล าเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของเงินกู้ยืมที่บริษัทได้ให้แก่บริษัท ทรู

เอ็นเนอร์จี จ ากัด ปัจจุบันบริษัทได้ด าเนินการติดตามทวงถาม และเข้าสู่กระบวนการยื่นฟ้องร้องตามกฎหมาย พร้อมกันน้ี บริษัทได้

ด าเนินการใช้สิทธิขายหุ้นคืน (Put Option) ตามที่ระบุไว้ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ซ่ึงก าหนดว่า หากการผลิตไฟฟ้าไม่สามารถ

ด าเนินการผลิตได้ตามเป้าหมายภายในระยะเวลา 3 ปี บริษัทมีสิทธิใช้สิทธิ Put Option โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างการเจรจา ซ่ึงคาดว่า

การด าเนินการจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าในการเจรจาร่วมกัน  

นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นบริษัท : สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับแผนธุรกิจ ที่บริษัทวางแผนจะด าเนินการเพิ่มเติม

ในปี 2568 เพื่อแก้ปัญหาเรื่องรายได้ในครึ่งปีหลังของบริษัท 
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นายพีระพงศ์ เอี่ยมล าเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ส าหรับปี พ.ศ. 2568 บริษัทมีแผนในการ

พัฒนาและสร้างสรรค์กิจกรรมรูปแบบใหม่อย่างต่อเน่ือง โดยอาศัยความน่าเชื่อถือที่สั่งสมจากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา ทั้งน้ี 

บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มความถี่ในการจัดกิจกรรมให้มากยิ่งขึ้นจากปีที่ผ่านมา ในส่วนของงานแฟนมีตติ้งศิลปินเกาหลี ซ่ึงในอดีตอาจ

ต้องใช้ระยะเวลาในการประสานงานกับศิลปินค่อนข้างนาน ขณะน้ีบริษัทได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับเอเจนซ่ี 

เพื่อให้สามารถก าหนดรายชื่อศิลปินล่วงหน้าได้อย่างชัดเจน ซ่ึงจะช่วยให้บริษัทสามารถวางแผนการด าเนินงานประจ าปีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส าหรับโครงการที่บริษัทได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ แม้ว่าในปีที่ผ่านมาอาจมีรายได้จากส่วนน้ีเข้ามา

เพียงเล็กน้อย แต่จากการที่กระบวนการท างานมีความชัดเจนมากขึ้น บริษัทคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในปีน้ีและในปี

ต่อๆ ไป 

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นบริษัท : สอบถามเรื่องเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาร์เม่ือวันที่ 28 

มีนาคม 2568 ว่าส่งผลต่อรายได้ของการจัดงาน รวมถึงยอดขายรถยนต์หรือไม่ 

นายพีระพงศ์ เอี่ยมล าเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดงาน 

Bangkok International Motor Show ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้หลักของบริษัท เน่ืองจากแหล่งรายได้หลักของงานดังกล่าวมา

จากการให้บริการเช่าพื้นที่ส าหรับการจัดแสดงสินค้า โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันศุกร์ ซ่ึงปกติเป็นวันที่มีรายได้จากการจ าหน่ายบัตร

เข้าชมงานอยู่ในระดับหลักแสนบาท ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ บริษัทได้ตัดสินใจเปิดให้ประชาชนเข้าชมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

เพื่อสร้างความม่ันใจและความปลอดภัยแก่ผู้เข้าร่วมงาน ทั้งน้ีผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงจ ากัดอยู่เฉพาะในส่วนของรายได้จากการ

จ าหน่ายบัตรเข้าชมงานเท่าน้ัน และถือว่าอยู่ในระดับเล็กน้อยเม่ือเทียบกับรายได้รวมของงาน 

ในส่วนของยอดการจองรถยนต์ภายในงาน ปัจจุบันยังไม่สามารถระบุจ านวนที่ชัดเจนได้ เน่ืองจากรายงานยอดการ

จองจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะถูกรวบรวมและส่งมอบในวันสุดท้ายของการจัดงาน ทั้งน้ี ยอดจองรถยนต์ไม่มีผลกระทบ

โดยตรงต่อรายได้ของบริษัทจากการจัดงาน เน่ืองจากไม่เป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัท 

นายฮ้ังใช้ อัคควัสกุล ผู้รับมอบฉันทะ : ขอแสดงความชื่นชมให้แก่บริษัท ส าหรับศักยภาพในการจัดงาน Bangkok 

International Motor Show และในฐานะของนักลงทุน อยากแสดงความชื่นชมคณะกรรมการและผู้บริหาร ส าหรับการจ่ายเงิน

ปันผลทุกปีของบริษัท รวมถึง ขอขอบคุณส าหรับการจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Onsite เป็นประจ าทุกปี ซ่ึงเป็นช่องทางที่

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เข้ามามีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างใกล้ชิด รวมถึงขอความร่วมมือให้บริษัทบันทึกข้อมูลใน

รายงานการประชุม เพื่อเป็นภาพสะท้อนให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ ก.ล.ต. เก่ียวกับการจัดการประชุมแบบ

ออนไลน์ ที่มีการตอบค าถามให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมไม่ครบถ้วน บางค าถามไม่ได้รับการตอบกลับ รวมถึงมีบางค าถามที่อาจถูก

ตัดออก ซ่ึงเป็นเรื่องที่ไม่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ : ขอบคุณส าหรับค าแนะน า และก าลังใจจากผู้ถือหุ้นที่ให้แก่บริษัท บริษัท

จะพยายามด าเนินธุรกิจให้ดีที่สุดเพื่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน 

นายวิษณุ เหลืองลออ ผู้ถือหุ้นบริษัท : สอบถามข้อมูลใน 56-1 One Report เรื่องงบการเงิน ในหน้า 134 เรื่อง

กิจการร่วมค้า GPMD 
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นายพีระพงศ์ เอี่ยมล าเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงว่า GPMD เป็นกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ที่

บริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรอีกสองรายในการด าเนินธุรกิจจัดงานแฟนมีตติ้งศิลปินเกาหลี คิมซูฮยอน โดยในระยะเริ่มต้นของการ

ด าเนินงาน บริษัทได้บริหารความเสี่ยงผ่านการดึงพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการจัดกิจกรรมบันเทิงเข้า

มาสนับสนุน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการด าเนินงาน เน่ืองจากในขณะน้ันบริษัทยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและยังไม่มีความช านาญ

เพียงพอในธุรกิจดังกล่าว 

นายวิษณุ เหลืองลออ ผู้ถือหุ้นบริษัท : ขอเสนอให้บริษัทจัดท า QR Code ส าหรับให้ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความ

ประสงค์ล่วงหน้าในการขอรับรายงาน 56-1 One Report ฉบับพิมพ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลได้อย่างครบถ้วนก่อนเข้า

ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เน่ืองจากการอ่านเอกสารในรูปแบบออนไลน์ อาจท าให้ศึกษาข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน 

ขอสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทในแต่ละกลุ่มธุรกิจหลักทั้ง 4 กลุ่ม ว่าบริษัทมีการ

ตั้งเป้าหมายในแต่ละกลุ่มไว้อย่างไรบ้าง เน่ืองจากปัจจุบันธุรกิจของบริษัทมีรายได้หลักมาจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด จึง

อยากสอบถามถึงแนวทางการขยายธุรกิจในกลุ่มอ่ืนๆ เพื่อให้สามารถลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาธุรกิจการจัดกิจกรรมส่งเสริม

การตลาดได้ 

นายพีระพงศ์ เอี่ยมล าเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงว่า ในส่วนของแนวทางการแจ้งความประสงค์ขอรับ

หนังสือ 56-1 One Report บริษัทขอรับข้อเสนอไปพิจารณาและจะด าเนินการปรับปรุงในปีถัดไป ส าหรับแนวทางการด าเนินธุรกิจ

ในปี 2568 บริษัทได้มีการตั้งเป้าหมายการเติบโตในแต่ละกลุ่มธุรกิจอย่างชัดเจน โดย ธุรกิจกา รจัดกิจกรรมด้านยานยนต์ 

(Automotive Events) บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในกลุ่มน้ีไว้ที่ประมาณ 8% ส่วนกิจกรรมด้าน Life Style 

(Sport & Entertainment) เดิมบริษัทมีรายได้จากกลุ่มน้ีประมาณ 20 ล้านบาท โดยในปีน้ีตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ระดับกว่า 100 ล้าน

บาท ซ่ึงจะมาจากการเพิ่มความถี่ของการจัดงาน เน้นการสร้างรายได้จากการหาผู้สนับสนุน (Sponsorship) และพันธมิตรทาง

ธุรกิจเพิ่มเติม เพื่อวางรากฐานให้ธุรกิจกลุ่มน้ีเติบโตอย่างม่ันคงในปีถัดไป ในส่วนของธุรกิจ Media ในปี น้ีบริษัทไม่มีการ

ตั้งเป้าหมายการเติบโตเพิ่มเติมในกลุ่มธุรกิจน้ี โดยจะยังคงด าเนินงานตามแนวทางเดิม และธุรกิจการพิมพ์ บริษัทตั้งเป้าหมายการ

เติบโตในกลุ่มน้ีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยสรุปแล้ว บริษัทมีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในแต่ละกลุ่มธุรกิจ 

ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม : สอบถามเก่ียวกับนโยบายของภาครัฐในปีน้ี ซ่ึงมีการผลักดันเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์

คอมเพล็กซ์ ซ่ึงเห็นว่าลักษณะของธุรกิจที่บริษัทด าเนินการอยู่มีความสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวของรัฐบาล ทางฝ่ายบริหารได้มี

การศึกษาข้อมูล หรือมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าวหรือไม่ นอกจากน้ี ยังขอสอบถามในประเด็ นเก่ียวกับ

ศักยภาพของหุ้น ซ่ึงในปัจจุบันมีระดับราคาที่ไม่สูงนัก เม่ือเปรียบเทียบกับศักยภาพของบริษัทที่มีรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่

หลากหลาย และมีแนวโน้มของรายได้ที่เติบโตต่อเน่ือง 

คุณยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ : ชี้แจงว่า ส าหรับประเด็นเรื่อง Entertainment Complex บริษัทเห็นว่า

เป็นแนวทางที่น่าสนใจและสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจที่ด าเนินอยู่ อย่างไรก็ดี บริษัทต้องศึกษารูปแบบ แผนงาน และแนวทาง

การด าเนินโครงการดังกล่าวให้ชัดเจน รวมถึงพิจารณาถึงแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐ และกรอบนโยบายที่เก่ียวข้อง เพื่อ

ประเมินโอกาส ความเหมาะสม และศักยภาพในการขยายธุรกิจในอนาคต 
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ในส่วนของราคาหุ้นของบริษัท เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับดัชนีภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ ( Index) ในปัจจุบัน

แล้ว ราคาหุ้นของบริษัทถือว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานของตลาด ทั้งน้ีบริษัทได้ด าเนินการหาแนวทางใหม่ ๆ 

อย่างต่อเน่ืองในการขยายธุรกิจและพัฒนาช่องทางสร้างรายได้เพิ่มเติม โดยมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะ

ยาว ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ในปัจจุบัน จะพบว่าราคาหุ้นของบริษัทเม่ือเทียบกับ

เงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว อยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ซ่ึงสะท้อนถึงความคุ้มค่าใน

การลงทุน และความมุ่งม่ันของบริษัทในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเน่ือง 

นายชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นบริษัท : ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาจาก

ความเชี่ยวชาญของบริษัท ซ่ึงบริษัทถือเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมยานยนต์มาอย่างยาวนาน อีกทั้ง คุณปราจิน เอ่ียมล าเนา เป็นผู้มี

ชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในแวดวงสื่อยานยนต์ของประเทศไทย จึงอยากให้บริษัทพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้และความ

เหมาะสมในการด าเนินธุรกิจการประมูลรถยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มือสอง ซ่ึงยังเป็นตลาดที่เพิ่งเริ่มต้นและมีจ านวน

รถยนต์ไฟฟ้ามือสองไม่มากนัก น่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการเริ่มต้น โดยมีความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจในระดับที่ไม่สูง มีช่องทางการ

สร้างรายได้มาจาก ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมประมูล และค่าด าเนินการต่าง ๆ โดยที่บริษัทไม่จ าเป็นต้องลงทุนจ านวนมาก 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่อไป เน่ืองจากวาระน้ีเป็น

วาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2567 ตามที่น าเสนอ 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2567 

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ

ของบริษัท ข้อ 50 บริษัทได้จัดท างบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏ

รายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ซ่ึงเป็นงบการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชทีี่รับรองทั่วไปแล้ว 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวขวัญชนก ออละเอ่ียม ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท เป็นผู้น าเสนอ

รายละเอียดเก่ียวกับงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยสรุป ดังน้ี 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 881.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.69 จากสิ้นปี 2566 โดยมีสาเหตุ

หลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจากการรับรายได้รับล่วงหน้าจากการให้บริการจัดแสดงงาน Bangkok 

International Motor Show (BIMS) ครั้งที่ 46 และเพิ่มขึ้นจากการลงทุนซ้ืออุปกรณ์ SERVER FOR DATA CENTER 

หน้ีสิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 132.07 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.72 จากสิ้นปี 2566 โดยมีสาเหตุหลัก

มาจากรายได้รับล่วงหน้าลดลง เน่ืองจากลูกค้าช าระเงินค่าพื้นที่การจัดงาน Bangkok International Motor Show (BIMS) ครั้งที่ 

46 เพิ่มขึ้น 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 749.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.71 จากสิ้นปี 2566 โดยมี

สาเหตุหลักมาจากในปีมีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 105.60 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลออกไป 93 ล้านบาท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการรวม เท่ากับ 749.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 19.42 โดยสาเหตุ

หลักมาจากรายได้จากการจัดแสดงงาน Bangkok International Motor Show (BIMS) ครั้งที่ 45 ซ่ึงมีลูกค้าสนใจเข้าร่วมงานมาก

ขึ้น และมีการขยายพื้นที่จัดงานเพิ่มอีก 1 Hall รวมทั้งมีรายได้จากการจัดงานกิจกรรมประเภทอ่ืนๆ ที่หลากหลายมากขึ้น 

บริษัทรับผลขาดทุนจากบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย จ านวน 2.59 ล้านบาท ขาดทุนลดลงคิดเป็นร้อยละ 29.32 

รวมถึงรับผลขาดทุนของกิจการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย จ านวน 7.14 ล้านบาท ขาดทุนคิดเป็นร้อยละ 100.00 เม่ือเทียบจากสิ้นปี 

2566 จากกิจการร่วมค้าด าเนินธุรกิจผลิตละครขาดทุน 7.94 ล้านบาท และจัดกิจกรรม Fan Meeting ได้ก าไร 0.80 ล้านบาท 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 105.60 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 14.09

เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 34.38  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ

มอบฉันทะซักถาม โดยสรุปสาระส าคัญ ดังน้ี 

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น : ขอให้บริษัทชี้แจงเก่ียวกับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นงวดบัญชี 

ซ่ึงมีมูลค่ารวม 33.68 ล้านบาท แบ่งเป็นสินค้าส าเร็จรูปจ านวน 29.5 ล้านบาท งานระหว่างท าจ านวน 6.30 ล้านบาท และวัตถุดิบ

จ านวน 0.97 ล้านบาท ว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าประเภทใด สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับ งบการเงินที่ได้รับความเห็นจากผู้สอบ

บัญชีในลักษณะมีเงื่อนไขว่าเกิดจากประเด็นใด 

นางสาวขวัญชนก ออละเอี่ยม ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน : ชี้แจงว่า สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นงวด แบ่ง

ออกเป็นสินค้าส าเร็จรูป ซ่ึงเป็นรถยนต์สะสมที่บริษัทได้จัดเก็บไว้เพื่อใช้ส าหรับการตกแต่งและจ าหน่ายในอนาคต ส่วนงานระหว่าง

ท า (Work in Progress) เป็นงานสิ่งพิมพ์ที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต โดยจะแล้วเสร็จและส่งมอบได้ภายในปี 2568 และวัตถุดิบ 

เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตงานสิ่งพิมพ์และสื่อของบริษัท 

นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12199 : ชี้แจงว่า ส าหรับข้อสังเกตจากผู้สอบ

บัญชีที่ให้ความเห็นแบบมีเงื่อนไขในงบการเงิน เป็นผลมาจากการที่ บริษัทร่วม คือ บริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จ ากัด ยังไม่สามารถปิด

บัญชีได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ณ วันที่ผู้สอบบัญชีออกรายงาน รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

ตามที่ควร ทั้งน้ีบริษัทอยู่ระหว่างการติดตามและประสานงานกับทางบริษัทร่วม เพื่อให้สามารถจัดท าข้อมูลทางบัญชีได้อย่าง

ครบถ้วนในรอบบัญชีถัดไป 

นายพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง : ขอสอบถามข้อมูลใน 3 ประเด็น ดังน้ี (1) รายได้ที่เกิดจาก

การจัดอีเวนท์ในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปีที่ผ่านมา เป็นงานในลักษณะใดบ้าง และสามารถสร้างก าไรขั้นต้นให้กับบริษัทได้

หรือไม่ (2) หากบริษัทสามารถเรียกคืนเงินกู้ยืมจากบริษัท ทรูเอ็นเนอร์จี จ ากัด ได้ จะมีผลต่อโครงสร้างทางการเงินและงบการเงิน

ของบริษัทอย่างไร (3) หากมีการตกลงซ้ือขายโรงไฟฟ้าได้ส าเร็จ บริษัทคาดว่าจะสามารถรับรู้ผลก าไรจากการด าเนินการดังกล่าว

หรือไม่ หรือมีความเป็นไปได้ที่จะต้องตั้งค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์ในส่วนที่เก่ียวข้องไว้ในงบการเงิน 
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นายพีระพงศ์ เอี่ยมล าเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงในส่วนค าถามข้อที่ 1 ว่า ในช่วงครึ่งปีหลัง รายได้จาก

กิจกรรมที่บริษัทด าเนินการอยู่เดิม เช่น การจัดงานแข่งขันและการจัดอีเวนท์น้ัน มีผลก าไรจากแต่ละกิจกรรมตามล าดับ แต่ใน

ภาพรวมของบริษัทยังคงมีผลขาดทุนอยู่ เน่ืองจากก าไรจากกิจกรรมเหล่าน้ันยังไม่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ ส าหรับ

แผนธุรกิจในปี 2568 บริษัทจึงมีแผนการที่จะเพิ่มจ านวนกิจกรรมที่จัดขึ้นในปี โดยมุ่งหวังว่าจะสามารถ สร้างผลก าไรที่เพิ่มขึ้น และ

ช่วยลดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ได้ 

ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมการอิสระ : ขอชี้แจงในส่วนค าถามข้อที่ 2 และ 3 ว่า กรณีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท ทรู

เอ็นเนอร์จี จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 70,000,000 บาท มีการจัดท าสัญญาเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย และมี หลักประกันเป็นที่ดินและ

โรงงาน หากการด าเนินการติดตามหน้ีไม่เป็นผลส าเร็จ บริษัทมีสิทธิในการด าเนินการฟ้องบังคับคดีเพื่อยึดหลักประกันดังกล่าว 

และน าออกขายทอดตลาดต่อไป ดังน้ัน บริษัทขอยืนยันว่าเงินกู้ยืมดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยจะไม่สูญหาย และไม่มีความจ าเป็นต้องตั้ง

ค่าเผื่อด้อยค่าในส่วนน้ีอย่างแน่นอน ส าหรับความคืบหน้าในการซ้ือขายโรงไฟฟ้า ปัจจุบันมีผู้สนใจเข้ามาเจรจาเพื่อขอซ้ือกิจการ 

แต่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หากสามารถเจรจาตกลงกันได้ บริษัทจะได้รับเงินลงทุนคืนจ านวน 

256,000,000 บาท และจะสามารถรับรู้ก าไรได้ อย่างไรก็ตาม ในขณะน้ียังไม่สามารถระบุจ านวนผลก าไรได้ เน่ืองจากการเจรจายัง

ไม่แล้วเสร็จ ทั้งน้ีบริษัทขอยืนยันว่า มูลค่าของกิจการโรงไฟฟ้ายังไม่มีการด้อยค่า และผู้สอบบัญชีของบริษัทมีการติดตามเรื่อง

ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด หากสามารถบรรลุข้อตกลงได้ในระยะอันใกล้จะเป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน่ืองจากโครงการ

ยังคงมี Adder เหลืออีก 4 ปี 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่

เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังน้ี 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 387,767,625 99.9999 

ไม่เห็นด้วย 100 0.0001 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 

รวม 387,767,725 100.0000 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2567 

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 ก าหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วน

หน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะ

มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงบริษัทได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่ก าหนดแล้ว  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักส ารองตาม

กฎหมายในแต่ละปี ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต สภาพคล่อง และแผนการด าเนินงานของบริษัท 
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คณะกรรมการบริษัทเห็นควรน าเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2568 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ จ านวน 600,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็นเงิน 

102,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.21 ของก าไรสุทธิปี 2567 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดย

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เม่ือวันที่ 6 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้นจ านวน 60,000,000 บาท คงเหลือที่จะจ่ายเพิ่มเติม ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 42,000,000 บาท โดย

ก าหนดให้วันที่ 10 เมษายน 2568 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้ นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 

เมษายน 2568 

สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ได้ดังน้ี 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 

ก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ (บาท) 55,177,238.94 74,853,508.43 104,932,562.34 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 600,000,000 600,000,000 600,000,000 

เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายต่อหุ้นครั้งที่ 1 (บาท : หุ้น) 0.05 0.065 0.10 

จ่ายเงินปันผลประจ าปี (บาท : หุ้น) 0.04 0.055 0.07 

รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.09 0.12 0.17 

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 54,000,000 72,000,000 102,000,000 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 97.87 96.19 97.21 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลส าหรับผล

ประกอบการประจ าปี 2567 โดยมีคะแนนเสียงดังน้ี 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 387,767,725 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 

รวม 387,767,725 100.0000 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2568 

ก่อนการเริ่มประชุมในวาระน้ี เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของการก ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบก าหนด

ตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ (1) นายยุทธ วรฉัตรธาร (2) นายกนกพันธ์ุ จุลเกษม และ (3) ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี ต้องออกจากที่

ประชุมเป็นการชั่วคราว 
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ประธานฯ ขอเรียนเชิญ นายพีระพงศ์ เอ่ียมล าเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้น าเสนอรายละเอียด และท า

หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนส าหรับวาระน้ี 

นายพีระพงศ์ เอ่ียมล าเนา แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของ

บริษัท ข้อ 15 ก าหนดให้ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็น

อัตรา ถ้าจ านวนกรรมการบริษัทจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม ( 1/3) 

กรรมการบริษัทที่ออกจากต าแหน่งตามวาระน้ัน อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทใหม่ได้ 

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2568 ของบริษัทน้ัน มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ

จ านวน 3 ท่าน ดังน้ี 

1)  นายยุทธ วรฉัตรธาร กรรมการอิสระ 

2)  นายกนกพันธ์ุ จุลเกษม  กรรมการอิสระ 

3)  ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี  กรรมการอิสระ 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจ าปี 2568 ได้จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2568 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ของบริษัทในครั้งน้ี 

คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระน้ี ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่

จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2568 แล้วเห็นว่า กรรมการบริษัทผู้ที่จะต้องออกจาก

ต าแหน่งทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน

ของบริษัท ตลอดจนมีการปฎิบัติงานในหน้าที่กรรมการ อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา ซ่ึงมีความเหมาะสมที่จะ

ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และด ารงต าแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยข้อมูลและประวัติของบุคคล

ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซ่ึงได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเอกฉันท์แต่งตั้ง นายยุทธ วรฉัตรธาร, นายกนกพันธ์ุ จุลเกษม และ ดร.ธรรศ            

อุดมธรรมภักดี ซ่ึงเป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในครั้งน้ี กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

และด ารงต าแหน่งเดิมในคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีคะแนนเสียงดังน้ี 

1)  นายยุทธ วรฉัตรธาร 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 387,767,725 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 

รวม 387,767,725 100.0000 
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2)  นายกนกพันธุ์ จุลเกษม 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 387,767,625 99.9999 

ไม่เห็นด้วย 100 0.0001 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 

รวม 387,767,725 100.0000 

3) ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 387,767,625 99.9999 

ไม่เห็นด้วย 100 0.0001 

งดออกเสียง 0 - 

บัตรเสีย 0 - 

รวม 387,767,725 100.0000 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2568 

ประธานฯ ขอเรียนเชิญ นายกนกพันธ์ุ จุลเกษม ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการก ากับดูแล

กิจการที่ดี เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดเก่ียวกับวาระน้ีต่อที่ประชุม 

นายกนกพันธ์ุ จุลเกษม ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการก ากับดูแลกิจการที่ดี แจ้งต่อที่ประชุม

ว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ก าหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามที่ประชุมผู้

ถือหุ้นจะพิจารณา ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ ก าหนดเป็นคราวๆ หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่

ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ได้พิจารณาความเหมาะสมของการ

ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจ าปี 2567 โดยพิจารณากลั่นกรองอย่าง

ละเอียดถึงความเหมาะสม ด้านผลการด าเนินงานของบริษัท ขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียง

กับธุรกิจของบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจ าปี 2568 ภายใต้วงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) เสนอให้จ่ายค่าตอบแทนรายไตรมาสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีอัตราคง

เดิมเม่ือเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังน้ี 
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ค่าตอบแทนรายไตรมาส ประจ าปี 2567 ประจ าปี 2568 

คณะกรรมการบริษัท   

-  ประธาน 50,000 บาท / คน 50,000 บาท / คน 

-  กรรมการ 40,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

-  ประธาน 50,000 บาท / คน 50,000 บาท / คน 

-  กรรมการ 40,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน   

-  ประธาน 50,000 บาท / คน 50,000 บาท / คน 

-  กรรมการ 40,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

-  ประธาน 

 

50,000 บาท / คน 

 

50,000 บาท / คน 

-  กรรมการ 40,000 บาท / คน 40,000 บาท / คน 

(2) เสนอให้จ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีอัตราคงเดิมเม่ือ

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังน้ี 

เบี้ยประชุม ประจ าปี 2567 ประจ าปี 2568 

คณะกรรมการบริษัท   

-  ประธานกรรมการบริษัท 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

-  กรรมการบริษัท 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

-  ประธาน 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

-  กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน   

-  ประธาน 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

-  กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการก ากับดูแลกิจการท่ีดี   

-  ประธาน 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

-  กรรมการ 20,000 บาท/คน/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

(3) โบนัสกรรมการบริษัท 

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ของบริษัทได้ ทั้งน้ี เม่ือค านวณรวมกับค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท  และ

คณะกรรมการชุดย่อยแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินจ านวน 6,000,000 บาท 
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 (4)  ไม่มีสิทธิและผลประโยชน์อ่ืนใด ที่ไม่ใช่ตัวเงิน 

สิทธิประโยชน์อื่นใด ประจ าปี 2567 ประจ าปี 2568 

กรรมการ -ไม่มี- -ไม่มี- 

 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระน้ี  

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของ

บริษัทประจ าปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 387,767,725 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 - 

รวม 387,767,725 100.0000 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2568 

ประธานฯ ขอให้ ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดเก่ียวกับวาระน้ีต่อที่

ประชุม 

ดร.ธรรศ อุดมธรรมภักดี กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัท

มหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี  

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผล

การปฏิบัติงาน ประสบการณ์ และความเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2568 พิจารณาอนุมัติ

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ ส าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังต่อไปน้ี เป็นผู้ท าการตรวจสอบบัญชี 

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังน้ี 

(1)  นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ 

(2)  นายจุมพฎ ไพรรัตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7645 และ/หรือ 

(3)  นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7764 และ/หรือ 
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(4)  นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599 และ/หรือ 

(5) นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5128 และ/หรือ 

(6) นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12199 

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ ากัด มีอ านาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอ่ืนของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เข้าท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทแทนได้  

ผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่าน มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทในเครือ ผู้บริหาร ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว และรวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่าน ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว

เกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2568 พิจารณาอนุมัติการก าหนด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจ านวนเงิน 

2,115,000 บาท ซ่ึงมีอัตราลดลงจากปีที่ผ่านมา 5,000 บาท 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 

  
(หน่วย : บาท) 

รายการ ประจ าปี 2567 ประจ าปี 2568 

ค่าสอบบัญชี 
  

บริษัท 1,870,000 1,945,000 

บริษัทในเครือ 250,000 170,000 

ค่าบริการอื่นๆ ไม่มี ไม่มี 

รวมท้ังสิ้น 2,120,000 2,115,000 

 

ทั้งน้ี ในรอบปี 2567 บริษัทและบริษัทในเครือใช้บริการสอบบัญชีเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ใช้บริการอย่างอ่ืน (Non-

audit Services) จากส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือส านักงานสอบ

บัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือ

ผูร้ับมอบฉันทะสอบถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่น

แนล จ ากัด และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2568 ตามที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียงดังน้ี 
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มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นด้วย 387,767,725 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 - 

รวม 387,767,725 100.0000 

วาระท่ี 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระน้ีก าหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย หรือเพื่อให้คณะกรรมการได้

ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ โดยจะไม่มีการน าเสนอเรื่องอ่ืนใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระ

น้ีแล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น  ไม่มีมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในที่

ประชุมเป็นการดพิ่มเติม แต่มีผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้ามา สรุปสาระส าคัญ ดังน้ี 

นายพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผู้ถือหุ้นของบริษัท : ค าถามล่วงหน้า (1) บริษัทมีแผนธุรกิจในปี 2568 อย่างไร  

นายพีระพงศ์ เอี่ยมล าเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ชี้แจงว่า ธุรกิจหลักของบริษัทคือการจัดกิจกรรม โดย

กิจกรรมหลักที่ด าเนินการคือด้าน Automotive ซ่ึงสร้างรายได้มากกว่า 90% ของรายได้ทั้งหมด ส าหรับแผนการในปี 2568 

บริษัทมีนโยบายเพิ่มรายได้จากกิจกรรมเดิม โดยมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มการให้บริการใหม่ๆ เพื่อสร้างรายได้และพัฒนา

คุณภาพงานให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยขนาดกิจกรรมที่ยังเล็ก จึงยังไม่เห็นผลตอบแทนที่ชัดเจนในภาพรวม ในส่วนของกิจกรรม

อ่ืนๆ บริษัทตั้งเป้าขยายการเติบโตในด้าน Sport และ Entertainment โดยมุ่งสร้างความเชี่ยวชาญและเปิดช่องทางใหม่ๆ เพื่อการ

ขยายงานและการเติบโตในอนาคต โดยมีทั้งกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นเองและกิจกรรมที่ร่วมกับพาร์ทเนอร์ เช่น การจัดคอนเสิร์ตและ

งานแฟนมีตติ้งศิลปินต่างชาติ ประมาณ 5 -6 งานในช่วงครึ่งปีหลัง นอกจากน้ียังมีกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ เช่น การแข่งขัน

จักรยานขาไถ (Balance Bike) ส าหรับกลุ่มเด็ก ที่จัดขึ้นครั้งแรกในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 46 ที่ Hall 

4 รวมถึงงานที่บริษัทร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ เช่น พัทยามาราธอน และงาน Amazing Race Festival ที่จังหวัดเชียงราย ซ่ึงมีแผน

จัดในปีหน้า อีกทั้ง บริษัทได้วางแผนการจัด Exhibition ขนาดใหญ่ ที่ตั้งเป้าการสร้างรายได้ระยะยาว เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้น

ส าหรับกลุ่มวัยสูงอายุ รวมถึงงาน Motor Show ที่ต่างประเทศ ซ่ึงบริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ ในด้านของมีเดีย สื่อ

อ่ืนๆ และงานพิมพ์ บริษัทมุ่งรักษาการด าเนินงานที่เหมาะสม แต่ไม่ได้เน้นการเติบโตที่เพิ่มขึ้น โดยเป้าหมายการเติบโตในปีน้ีคาด

ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 20% เม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยบริษัทให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรมที่ต่อเน่ืองในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของ

ปี 2568 

นายพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผู้ถือหุ้นของบริษัท : ค าถามล่วงหน้า (2) รายได้ค่าเช่าเฉพาะส าหรับ Hall 4 จะ

เพียงพอสร้างก าไรเม่ือหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดเฉพาะใน Hall 4 หรือไม่ ซ่ึงรวมถึงงบการตลาดและประชาสัมพันธ์เฉพาะ Hall 4 

 



   

 
20 

นายพีระพงศ์ เอี่ยมล าเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ส าหรับการจัดกิจกรรมใน Hall 4 ในปีน้ีจะมีการจัดงาน 

China Pavilion ซ่ึงเป็นกิจกรรมจากลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท โดยมีรายได้จากค่าเช่าพื้นที่ที่เพียงพอในการครอบคลุมค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดของ Hall 4 จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นม่ันใจว่า การด าเนินงานใน Hall 4 จะไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลประกอบการของ

บริษัทในปีน้ีแต่อย่างใด 

นายพร้อมบุญ จรัสบุญไพศาล ผู้ถือหุ้นของบริษัท : ค าถามล่วงหน้า (3) ขอฝากขอบคุณ คุณปราจิน เอ่ียมล าเนา 

และคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้โอกาส คุณพีระพงศ์ เอ่ียมล าเนา ได้เข้ามาท าหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เม่ือไม่มีค าถามใดเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และสละเวลาเข้า

ร่วมประชุมในครั้งน้ี ในนามของคณะกรรมการขอยืนยันว่าจะด าเนินงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นเป็นสูงสุด และ

ประธานฯ กล่าวไดก้ล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2568 

 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

 

 

 

 

                                      (นายยุทธ วรฉัตรธาร) 

                                     ประธานกรรมการบริษัท 

     บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 

 


